

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HUYỆN KRÔNG NÔ  
**BAN THƯỜNG TRỰC**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-MT

Krông Nô, ngày tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Công tác tiếp xúc cử tri năm 2024, phương hướng nhiệm vụ  
công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc năm 2025**

-----

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP XÚC CỬ TRI NĂM 2024**

**1. Công tác phối hợp**

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi) về quy định tiếp xúc cử tri; Quy chế phối hợp số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQVN, ngày 10/8/2021 giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ. Hội đồng Nhân dân xây dựng kế hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến của cử tri qua các cuộc hội nghị, đơn thư... Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức tiếp xúc cử tri, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tham gia góp ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện về những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền và nghĩa vụ công dân, những vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm; những nội dung trả lời tại các Hội nghị Tiếp xúc cử tri...

**2. Công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri**

Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức và tạo điều kiện để Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri 04 đợt.

Sau khi có kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất hình thức, địa điểm tổ chức hội nghị; Thống nhất với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện phân công lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham gia hội nghị tại các địa điểm đã lựa chọn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã từng bước đổi mới về hình thức tổ chức, theo đó đại diện Ban Thường

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, các Tổ đại biểu đồng chủ trì tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh. Trong công tác phối hợp thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đặc biệt quan tâm khâu tổ chức, chú trọng về nội dung và chất lượng tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp. Sau đó phối hợp đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời của các cơ quan hữu quan đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực liên quan.

### **2.1. Kết quả tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội**

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Krông Nô 02 cuộc (trước kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 8). Có 304 cử tri tham dự, 30 ý kiến trực tiếp tại Hội nghị, 47 nội dung; các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đã trả lời 17 ý kiến, 30 nội dung, còn lại 13 ý kiến 17 nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu, trả lời.

### **2.2. Kết quả tiếp xúc cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện**

Cử tri tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện 02 đợt tại các xã, thị trấn 02 đợt: sau kỳ họp thứ 7, sau kỳ họp thứ 8; có 1.290 cử tri, có 243 ý kiến, 371 nội dung, đã trả lời 158 ý kiến, 275 nội dung; còn lại 84 ý kiến, 87 nội dung đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp xúc trực tiếp tại cơ quan làm việc là 02 lượt công dân và tiếp nhận 05 đơn kiến nghị của công dân, các nội dung kiến nghị đã được Ban thường trực MTTQ huyện chuyển văn bản đến các cơ quan chuyên môn để xử lý (còn 02 nội dung không ban hành văn bản chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết vì đã có văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền).

### **2.3. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Qua 04 đợt tiếp xúc với cử tri, có 1594 lượt cử tri tham gia và có 273 ý kiến, 481 nội dung, đã trả lời 175 ý kiến, 305 nội dung tại hội nghị; còn lại 97 ý kiến, 104 nội dung Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp, gửi các cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân. Đến nay đa số các ý kiến, kiến nghị của công dân đã giải quyết, trả lời cho công dân. Tuy nhiên vẫn còn một số ít ý kiến kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải quyết chưa đến kết quả cuối cùng.

Các ý kiến tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

Việc nhiều Tàu khai thác cát trên sông Krông Nô thuộc khu vực xã Năm N'Đir, Đắk Nang vẫn hoạt động, dẫn đến đất bị sạt lở bờ sông nghiêm trọng.

Công tác hỗ trợ đền bù cây trồng trên đất nông nghiệp chưa thỏa đáng đối với người dân.

Chế độ, mức phụ cấp, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với một số đối tượng chưa thấy quy định: chế độ phụ cấp đối với chức vụ Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã.

Thủy điện buôn Kruôp, thủy điện Chư Pông Krông, công ty Phú Bình làm sạt lở đất sản xuất của 16 hộ dân tại khu vực trạm bơm số 3 xã Năm N'Đir nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù.

Một số nơi chưa được ngành điện kéo đường dây điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con, một số khu dân cư đường điện chưa đảm bảo an toàn.

Việc khai thác cát Cát dọc bờ sông Krông Nô gây sạt lở, làm mất diện tích canh tác của Nhân dân.

Một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Chất lượng, thời gian thi công một số công trình giao thông trên địa bàn huyện làm ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của Nhân dân dọc hai bên đường...

Một số công trình nhà nước trên địa bàn xây dựng và đưa vào hoạt động đã khá lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

## **2. Kết quả trả lời của các cơ quan hữu quan**

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được Đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ngành chức năng từ tỉnh đến huyện trả lời trực tiếp trong hội nghị. Những vấn đề chưa được trả lời tại hội nghị, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp gửi các ngành chức năng trả lời theo thẩm quyền. Đến nay, các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được trả lời và nhận được sự đồng thuận cao trong cử tri, Nhân dân.

## **3. Hạn chế**

Một số cuộc tiếp xúc cử tri chưa có nhiều cử tri tham gia, do đó việc nắm bắt, thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri chưa nhiều. Cử tri tham gia hội nghị, phát biểu ý kiến còn nặng về quyền lợi, ý kiến tập trung vào việc: Đòi hỏi chế độ, chính sách, đền bù đất theo giá thị trường; ít ý kiến tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Một số nội dung trả lời cho cử tri chưa sâu, năng lực tư duy phản biện chưa cao, do đó sức thuyết phục còn hạn chế. Có những vấn đề các cơ quan chức năng đã trả lời nhiều lần, nhưng cử tri vẫn tiếp tục ý kiến.

Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc, có nơi còn chậm, thông tin cần thiết chưa đầy đủ, còn mang nặng việc ghi lại biên bản trình tự, diễn biến của hội nghị.

Một số cuộc tiếp xúc cử tri chưa có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan chuyên môn để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền khi cử tri có ý kiến.

Một số địa điểm tổ chức hội nghị, việc điều hành của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ sở còn lúng túng, chưa có sự định hướng khi cử tri tham gia phát biểu, kết luận lại các ý kiến khi bế mạc kết thúc hội nghị.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

### **1. Công tác Tiếp xúc cử tri**

Tiếp tục phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn để thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri. Đồng chủ trì, điều hành tổ chức tốt các hội nghị có Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, gợi ý, hướng cử tri tham gia phát biểu ý kiến có trọng tâm, trọng điểm; Tổng hợp ý kiến cử tri bám sát nội dung, đầy đủ thông tin cần thiết; Phân loại ý kiến theo từng lĩnh vực, xác định rõ thẩm quyền giải quyết thuộc cấp nào, ngành nào để chuyển tới địa chỉ để xử lý, giải quyết. Đồng thời, đôn đốc Ban Thường trực Mặt trận các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để cử tri tham gia tiếp xúc cử tri.

Phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước liên quan, đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

Kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết và trả lời cử tri. Tổ chức Đoàn giám sát theo kế hoạch đề ra trong năm 2025 và tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân các cơ quan liên liên qua, tổ chức, đoàn thể.

Thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; Kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

## **2. Công tác Giám sát Giám sát và phản biện xã hội**

### **2.1. Giám sát theo Quyết định 217**

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thống nhất chương trình giám sát năm 2025, nội dung: “tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện”.

### **2.2. Giám sát theo Quyết định 99-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW**

Giám sát việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Công văn số 514-CV/HU, ngày 05/10/2022 của Huyện ủy Krông Nô. Đối tượng giám sát: Cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.

### **2.3. Tham gia giám sát**

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cử thành viên của mình tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các tổ chức thành viên khi được mời.

### **2.4. Phản biện xã hội**

Tổ chức 01 hội nghị sau khi lựa chọn nội dung và thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện; Đồng thời tổ chức hội nghị khi có nội dung các cơ quan, đơn vị đề nghị cần phản biện.

#### ***Nơi nhận:***

- BTT MTTQVN tỉnh;
- TT Huyện ủy; (B/c)
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT Mặt trận huyện;
- Các tổ chức thành viên Mặt trận huyện;
- BTT Mặt trận các xã, thị trấn;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Long Quốc**